
sþ. 341. Fyrirspurn [241. mál]
til menntamálaráðherra um starfsemi húsmæðraskóla.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hversu mörg skólahús í landinu eru byggð fyrir húsmæðrakennslu, og hve mikið er þetta
húsnæði að rúmmáli?

2. Hversu margir þessara skóla eru nú starfandi?
3. Hve margir nemendur stunda nú nám í húsmæðraskólum?
4. Hve margir kennarar annast kennslu þeirra?
5. Eru einhverjir skólanna nýttir til annarrar starfsemi en húsmæðrakennslu?
6. Hve mikið húsrými er í Húsmæðraskóla Reykjavíkur og hvaða starfsemi fer þar fram?


